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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                                                       

ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗    
วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๒) อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
.............................................................  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวินัย โยธาวธุ ประธานกรรมการ วินัย  โยธาวุธ  
๒ นายสายค า ชัยชนะ กรรมการ สายค า  ชัยชนะ   
๓ นายไสว  วงราจา กรรมการ ไสว  วงราจา  
๔ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา กรรมการและเลขานุการ ดวงเดือน  อุทธโยธา  

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ กรรมการ  ลา 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลฯ โชคชัย  อุทธโยธา  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.  
  เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา  เลขานุการคณะกรรมการสามัญ                          
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ได้ตรวจคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลศรีถ้อย ที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุมและอยู่ที่ประชุมแล้ว มีกรรมการฯที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม 
๕ คน ถือว่าครบองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุม จึงแจ้งประธานที่ประชุมด าเนินการประชุม                     
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป           
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                      
 ต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
นายวินัย โยธาวุธ   ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ เลขานุการฯได้ส่ งรายงานการประชุม         
ประธานฯ  คณะกรรมการสามัญ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ งที่  ๔ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๗                                  
   วันศุกร์ ที่  ๑๔   มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๗ พร้อมแจ้งเชิญประชุมเมื่ อวันที่  ๑๐                                        
   มิถุนายน  ๒๕๖๗  แล้วนั้น มีกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ                                      
   เพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ 
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ                                           
   แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ      
   ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ     
   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗                                                 
   เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่
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    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานประชุม 
   สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ครั้งที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน                             
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนน ๕  เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติ  
   เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานการ  
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่  
   ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ           
   สามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๔ ประจ าปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล            
   ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ เ ม่ือ                      
   วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายวินัย โยธา   ได้รับแจ้งจากประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ว่าเลขานุการสภาฯได้จัดท า                    
ประธานฯ  บันทึก รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัยที่ ๒ ประจ าปี                       
   พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันพุธ ที่  ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    เนื่องจาก ตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ                        
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๒)                         
   พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า“รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ                        
   สามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงาน การประชุม        
   ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ               
   เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า                     
   หนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น... 

    ดังนั้น จึงเสนอบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                   
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธ ที่  ๒๖   มิถุนายน                     
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณา
   ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือจะได้เสนอ ประธานสภาฯและที่ประชุมสภาฯพิจารณารับรอง ต่อไป 
   รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อยแนบวาระการประชุมนี้                       
   และได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปสาระส าคัญ ของบันทึกรายงาน  การประชุม 
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   สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันพุธ ที่  ๒๖  มิถุนายน                                       
   พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป 
นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา  ได้แจ้งสรุปสาระส าคัญของบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล                   
กรรมการและเลขานุการฯ   ต าบลศรี ถ้ อย  สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจ านวน ทั้งหมด ๑๓ หน้า  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -แจ้งประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
   ต าบลศรีถ้อยสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
    ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบล
   ศรีถ้อย ให้ที่ประชุมทราบ 
    นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย อ่านประกาศ 
   สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ดังนี้  
    ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมประกาศสภา         
   เทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒   
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
    ตามที่สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                                 
   สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  ก าหนดให้มีการ
ประชุม    สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   วันเริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาก าหนด ๓๐ วันนั้น 
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                            
   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๑ และ ๒๒                          
   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                                  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย จึงเรียกประชุมสภา 
   เทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๗                              
   วันเริ่มสมัยประชุม วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
       นายสมพงษ์  รัตนประยูร 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
    ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุม 
   วิสามัญสมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)  ประจ าปี พ.ศ. 256๗ วันพุธ ที ่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    มตทิี่ประชุม   
   ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อยสมัยประชุม 
   วิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม                  
   พ.ศ.๒๕๖๗ 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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    ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู ้
       -ไม่มี 

    ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม ่

    ๔.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    (๑) ชี้แจงโครงการเบื้องต้น (Projact idia) โครงการสร้างโรงเรือนแคนตาลูป                                 
   พร้อมปลูกและระบบน้ าอัตโนมัติ : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ใจ /สมาชิกกลุ่มปลูก                 
   แคนตาลูป  อ าเภอแม่ใจ 

    ที่ประชุม    สมาชิกสภาฯที่เข้าประชุมเห็นว่าเป็นโครงการฯที่ดีอีกโครงการ
   หนึ่ง จึงยังต้องรอให้มีการด าเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงภายในปีงบประมาณ                       
   พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ก่อน ส่วนการขยายโครงการมายังพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
   ภายในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่น่าจะมีปัญหาหากโครงการประสบผลส าเร็จ                 
   เชื่อว่าเกษตรกรต้องมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน 
    (๒) การแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองช่าง 
    นายศุภกร อะคะโล ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงที่ประชุมด้วยกองช่าง
   เทศบาลต าบลศรีถ้อย ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่าโครงการบางโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน   
   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามที่ได้รับการอนุมัติประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
   แล้วนั้น ซึ่งมีบางโครงการที่มีปริมาณงานและงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนหรือมี 
   ความคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานเดิม ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการและเพ่ือให้โครงการ                    
   ที่จะต้องมี การด าเนินการมีความถูกต้องมีความสัมพันธ์กับงบประมาณที่จะใช้เป็นไป
   ตามแผนกองช่างเทศบาลต าบลศรีถ้อย จึงขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด
   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบตามเอกสาร แบบ ผ. ๒ ซึ่งก็จะมีโครงการเปรียบเทียบ                     
   ฉบับเดิม และฉบับที่แก้ไขใหม่ 
    ซึ่งประกอบด้วย แผนงานการเกษตร จ านวน ๒ โครงการ (ตามตาราง) 
    และแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  ๑๓ โครงการ(ตามตาราง) 
   หลังจากนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีถ้อย ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯที่เข้า                            
  ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่มีการประกาศใหม่ 
    นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานฯ แจ้งที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใด
   ประสงค์ ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ                         
   ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้มีการชี้แจงมาข้างต้น ขอเรียนเชิญ 
    นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สอบถามแผนงานอุตสาหกรรม 
   และการโยธา โครงการที่ ๗ การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าสัก 
   หมู่ที่ ๕ และบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ และโครงการที่ ๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     
   สายทางบ้านทุ่งป่าข่า - สันฝาง หมู่ที่  ๖ มีความแตกต่างกันด้านงบประมาณที่ใช้ส่วน                           
   รายละเอียดโครงการก็ไม่เหมือนกัน โดยโครงการที่ ๗ มีรางระบายน้ าพร้อมบาอพัก                    
   ส่วนโครงการที่ ๘ ไม่มีบ่อพักแต่ใช้งบประมาณมากกว่า และ 
    -โครงการที่ ๑๑ ปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย     
   สายสันฝาง – หลังเวียง บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่  ๖ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท                            

/กับโครงการที่ ๑๓... 
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   กับโครงการที่ ๑๓ ปรับปรุงถนนสายการเกษตรถมดินคันทางและลงหินคลุกพร้อม   
   ปรับเกลี่ย สายทุ่งยาวบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ   
   ที่ใช้มีความแตกต่างกันมาก 
    นายวินัย  โยธาวุธ  รองประธานสภาฯ  สอบถามความคืบหน้าถนนเชื่อม
   ระหว่างหมู่บ้าน บ้านทุ่งกิ่วหมู่ที่  ๑๒  - บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่  ๑๑ จุดที่ ได้แจ้งที่                          
   ประชุมสภาฯคือจุดบริเวณมุมโค้งหรือมุมทางโค้ง หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ที่เหลือขณะ
   เลี้ยวรถยนต์อยากให้มีการถมดินและเสริมผิวจราจรให้กว้างขึ้นเพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับ 
   เลี้ยวรถกว้างขึ้นทั้งนี้ เ พ่ือความสะดวก ของผู้ ใช้ เส้นทางสัญจร และป้องกัน                  
   อุบัติเหตุด้วย 
    นายศุภกร อะคะโล  ผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงที่ประชุมว่า โครงการที่ ๘  
   มีบ่อพักเหมือนกันแต่ไม่ได้ลงในรายละเอียด    ทั้งนี้ กองช่างจะได้ท าการแก้ไขต่อไป 
    -โครงการที่ ๑๑ และ ๑๓ ปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อม       
   ปรับเกลี่ย งบประมาณจะแตกต่างกันเนื่องจากประมาณงานโครงการที่ ๑๑       
   ระยะทางยาวกว่า ส่วนโครงการที่ ๑๓ ถึงแม้นจะมีการด าเนินโครงการอยู่ ๒ จุด           
   รวมระยะทางก็จะน้อยกว่า ดังนั้นงบประมาณจึงต้องน้อยกว่าตามปริมาณงาน 
    -การขยายผิวจราจรมุมเลี้ยวถนนหมู่ที่ ๑๑ จะตรวจสอบงบประมาณ                       
   และส ารวจด าเนินการซ่อมแซมการขยายผิวจราจรต่อไป 
    นายพูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สอบถามโครงการที่ ๑ แผนงาน 
   การเกษตรโครงการขุดลอกห้วยแม่ใจ งบประมาณ จากเดิม ๒๒๖,๐๐๐ บาท                     
   แก้ไขใหม่คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร 
    นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สอบถามก าแพงกั้นดินหมู่ที่  ๖  
   บ้านทุ่งป่าข่า 
    นายศุภกร  อะคะโล ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงที่ประชุมโครงการที่ ๑  
   แผนงานการเกษตร เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า การขุดลอก เนื่ องพ้ืนที่ที่                          
   จะด าเนินการบางจุดไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากรถแบคโฮล์ลงไปขุดดินไม่ได้    
   จึงมีความจ าเป็นต้องคิดค านวณตามข้อเท็จจริงที่สามารถที่จะด าเนินการได้ ดังนั้น
   งบประมาณจึงต้องปรับลงตามปริมาณงานที่จะต้องด าเนินการขุดจริง  
    -ก าแพงกั้นดินหมู่ที่ ๖ เป็นโครงการซ่อมแซมที่จะต้องมีการด าเนินการอยู่    
   ซึ่งจะต้องตรวจสอบงบประมาณในขณะนี้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
    ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรี  ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเนื่องจากพ้ืนที่
   ที่จะมีการด าเนินการก่อสร้างตามโครงการที่ได้มีบรรจุไว้ได้มีการส ารวจพ้ืนที่จริงหรือ
   พ้ืนที่หน้างานในการคิดค านวณงบประมาณ จะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณ                    
   งานด้วย จึงต้องมีการตัดงบประมาณลงเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ประกาศ  เนื่องจาก
   โครงการที่ได้มีการประกาศตามแผนที่มีการแก้ไขจะต้องเร่งด าเนินการในห้วงนี้ให้มีการ
   ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ส่วนโครงการที่เหลืออยู่จะให้กองช่างเทศบาล                   
   ได้เร่งท าการส ารวจต่อไป 
    ที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 
๕... 
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    ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

    นายสุรพล  รักพันธ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่อง
   การพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบายของโรคไข้เลือดออก ในห้วงฤดูฝนโดย                  
   ได้เริ่มพ่นในสถานศึกษา คือ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลก่อน และขอความ ร่วมมือประชาชน  
   ช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการคว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขัง 
    นางวารุณี  ภาชนนท์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา แจ้งภารกิจงานของศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
    -ประเพณีการหล่อเทียนพรรษาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย หลายท่าน แจ้งเรื่องปัญหาความ เดือดร้อน                                 
   และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และโครงการที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ 
    นายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย และผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงที่ประชุม 
   บางโครงการที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ                                   
   ส่วนโครงการที่มีการด าเนินการอยู่ ณ ขณะนี้เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก          
   สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย งบประมาณอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจึงต้องเร่งด าเนินการ 
   ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้  
    ไม่เคยเสนอต่อเทศบาลต าบลศรีถ้อย อยากให้สมาชิกสภาฯได้ เสนอ                      
   เป็นโครงการต่อเทศบาลส่วนปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน                                 
   หากเป็น โครงการที่ยังไม่มีบรรจุไว้ในแผนหรือยังต าบลศรีถ้อยใหม่ เพ่ือจะได้บรรจุไว้                   
   ในแผน และตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายวินัย โยธาวุธ   ได้ถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องอ่ืน  ๆ  เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานฯ  เรื่องอ่ืนๆอีก จึงปิดการประชุมฯ 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๒๐ น. 
       

 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
             (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
    เลขานุการคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
                ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
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